

สำเนาเรียน 1. 2. 3.
4. 5. 6.

สามพรานโมเดล เกษตรอินทรีย์ แหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพ



อำเภอสามพรานจับมือ อบต.17 ตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาควิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการสามพรานโมเดล เพื่อร่วมกันก้าวข้ามการใช้สารเคมีสู่การทำเกษตรอินทรีย์ และร่วมผลักดันต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะผู้บริโภคได้เห็นความสำคัญของพืชภัยของสารเคมี ทุกส่วนห่วง福利พื้นและคืนชื่อเสียงอันลือเลื่องว่าเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายพืชผักผลไม้คุณภาพดี

นายมนู สร้อยพลอย นายอำเภอสามพรานกล่าวว่า อำเภอสามพรานเป็นพื้นที่เพาะปลูกและจำหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยผลผลิตของพื้นที่เป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพ แต่ด้วยปัจจุบันกระแสของการโฆษณาในเรื่องต่างๆ ทำให้เกษตรกรสำคัญผิดในเรื่องการเพิ่มคุณภาพ และปริมาณพืชผักผลไม้ด้วยสารเคมีทำให้มีต้นทุนสูง มีกร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมมือนำโมเดลที่เรียกว่า สามพรานโมเดล ที่ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ม.เกษตร บางเขน

มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น พลังชุมชน เกษตรกรและนักวิชาการ ในการช่วยกับปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำเกษตรตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกร ผู้ปลูก เรื่องดิน น้ำ ผลิตผล รวมถึงระบบการทำตลาด เราจะทำแบบครบวงจร เพื่อให้การเกษตรของอ.สามพรานดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้านนายอรุช นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และกรรมการผู้จัดการสามพราน ริเวอร์ไซด์เผยว่า สามพรานโมเดลจริงๆ แล้วตั้งเป้าว่าอยากจะพัฒนาอ.สามพรานให้เป็นอำเภอปลอดสารเคมี ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์แหล่งผลิตใหญ่ และอยากให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การที่พัฒนาสินค้าอินทรีย์ต้องพัฒนาไปทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำผู้บริโภคพัฒนาไปด้วยกัน ไม่ใช่ทำที่ใดที่เดียว การพัฒนาทั้งโซ่โยงเกี่ยวกับภาคส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกษตรกรอย่างเดียว อย่างโรงงานที่เป็นเอกชนก็สามารถเข้ามาซื้อสินค้าอินทรีย์ได้ด้วย บริษัทห้างร้านก็สามารถช่วยได้ ที่สำคัญคือภาครัฐในท้องถิ่น ทั้งเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เหล่านี้จะมาจับมือกัน ช่วยกันขับเคลื่อนในพื้นที่ไปด้วยกัน โดยแต่ละหน่วยงานทำในเรื่องที่อยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ได้ประสานกัน ซึ่งโครงการ สามพรานโมเดล พยายามบูรณาการให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้มีกรทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน วัด ปลูกวิถีอินทรีย์ยั่งยืนและเป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พอไปเชื่อมโยงกับทางวัดก็มีโครงการที่จะเชื่อมโยงกับชุมชนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในต่างจังหวัดเรื่องคนชราและคนพิการ ทำให้สามพรานโมเดลเริ่มขยายไปในท้องถิ่น เป็นการยกระดับเป้าหมาย คือชุมชนแห่งความสุข

ด้าน นางวาสนา กิ่งพะยอม นายก อบต.ยายชา การทำเกษตรอินทรีย์ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านได้ศึกษาข้อมูลและทดลองปลูกจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ โดยอบต.ก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ โดยผลักดันตั้งแต่เริ่มโครงการสามพรานโมเดล จนได้สร้างความเข้าใจและน่าเชื่อถือ

พร้อมกันนี้ยังมีช่องทางเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์

ที่ผลผลิตออกมาเพื่อสนองความต้องการของตลาด โดยจุดเริ่มต้นเราเป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนเกษตรกรให้เปลี่ยนความคิดและวิธีการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีพร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมารองรับทางด้านข้อมูลและตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้รู้สึกว่าการผลิตที่ผลผลิตออกมานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง